

Số: 62 /TB-VP

Bảo Lâm, ngày 12 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Sỹ Tài - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Chủ trì Hội nghị là các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực UBND huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Huyện uỷ, Ủy viên UBND huyện, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng, phó các ngành, đoàn thể, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hạt Kiểm lâm, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH, Đội Quản lý thị trường số 4; Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua các báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng chí Trịnh Sỹ Tài - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn:

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là thực hiện tốt công tác sản xuất vụ mùa năm 2020, đảm bảo diện tích các loại cây trồng đạt kế hoạch đã đề ra; tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020; Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bảo Lâm; đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng vùng chuyên canh cây đặc sản gắn với sản xuất hàng hoá theo kinh tế hộ gia đình xã Yên Thổ giai đoạn 2020 - 2025, đảm bảo tiến độ thực hiện các kế hoạch đã ban hành. Vận động bà con nhân dân khơi thông hệ thống kênh mương, đảm bảo nước tưới tiêu cho đồng ruộng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nghiên cứu, bảo tồn, phục tráng và phát triển giống lúa nếp cẩm trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 946/TB-VP ngày 01/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo - PCT UBND tỉnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát năm 2020.

- Đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới theo kế hoạch; trực tiếp tham mưu, phối hợp với UBND xã Yên Thổ triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 673/KH-BCĐ ngày 09/6/2020 của BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã điểm Yên Thổ năm 2020.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết xấu.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ động tham mưu các giải pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành ngân sách; đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện về thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020; theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2020; tập trung, chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác giải ngân, thu, chi ngân sách đúng tiến độ và theo kế hoạch của đơn vị, của tỉnh; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2020. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng, chi đủ, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ về thủ tục hồ sơ, công tác đấu thầu, công tác triển khai thi công các dự án được giao làm chủ đầu tư, chủ động phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn trong các khâu liên quan đến công tác tài chính, giải ngân các dự án.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, quản lý hành lang đường bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra các dự án thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân công trình.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục vận động nhân dân sửa chữa, mở mới đường giao thông nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông do huyện quản lý nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt đối với các dự án theo quy định.

Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với UBND thị trấn Pác Miếu thực hiện có hiệu quả công tác giải tỏa vỉa hè, lòng lề đường trong khu vực thị trấn.

Chủ động, phối hợp với sở GTVT và các cơ quan liên quan trong việc tham mưu đưa 02 phà từ QL34 sang Quảng Lâm - Thạch Lâm vào hoạt động (hoàn thiện hồ sơ chủ sở hữu, thủ tục đăng kiểm, đăng ký, đường kết nối – lên xuống của các phương tiện lên xuống phà...); phối hợp với Sở Giao thông vận tải tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hồ sơ, đăng ký, đăng kiểm, kiểm định phà. Nghiên cứu, rà soát các thủ tục để bến xe khách đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đây là nguồn thu ngân sách của huyện.

4. Giao Ban QLDA ĐTXD&THNQ30a, các đơn vị chủ đầu tư: Đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu và thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, đặc biệt là các dự án đã được giao vốn trong năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020, đảm bảo đạt tiến độ giải ngân theo Kế hoạch số 668/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện đã ban hành; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 762/UBND-VP ngày 16/6/2020 về việc giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án năm 2020. Có các biện pháp quản lý quyết liệt đối với các nhà thầu trong quá trình điều hành dự án, công trình; đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đề xuất điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được, hoặc chậm triển khai cho các dự án có khả năng giải ngân cao; có giải pháp, kế hoạch cụ thể với từng công trình, dự án để sớm hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

5. Đề nghị Chi cục Thuế huyện phối hợp với các đơn vị liên quan quyết liệt tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, tìm kiếm nguồn bù đắp cho các khoản giảm thu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để tham mưu báo cáo UBND huyện có phương án chỉ đạo điều hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và có các biện pháp quyết liệt, triệt để đối với các khoản nợ đọng thuế. Đề nghị Chi cục Thuế huyện xây dựng báo cáo cụ thể, kịp thời về các khoản nợ đọng thuế và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cơ quan Thuế và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung rà soát, nắm lại đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; đẩy mạnh kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời số phát sinh vào ngân sách Nhà nước; tích cực xử lý thu hồi các khoản nợ đọng thuế.

6. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường: Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giải toả các hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện; tham mưu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng trên địa bàn. Chủ trì, đôn đốc, theo dõi chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường theo kế hoạch đã ban hành.

7. Giao Phòng Dân tộc Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn; phối hợp triển khai hỗ trợ chuồng trại thực hiện đề án theo QĐ số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn

xã Đức Hạnh, báo cáo Thường trực UBND huyện về tiến độ và các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

8. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến hành kiểm tra các dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng làng, bản, cơ quan đơn vị văn hoá; làm tốt công tác bảo tồn, lưu trữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp, lành mạnh và trang phục truyền thống của các dân tộc.

9. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2019 - 2020 theo kế hoạch; quản lý tốt cơ sở vật chất trường học trong thời gian giáo viên và học sinh nghỉ hè; Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai năm học mới 2019 - 2020. Làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp của các cấp học trong huyện, tuyển sinh các trường THPT của tỉnh, của Trung ương. Tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên của các cấp học theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, CBQL giáo dục và học sinh.

10. Giao Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở Y tế, hạn chế thấp nhất bệnh nhân chuyển tuyến trên cơ sở đảm bảo các yếu tố an toàn về y khoa. Kiểm tra ANTP tại các địa điểm kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền và triển khai các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, kiểm chế tốc độ tăng dân số tự nhiên ở vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn. Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, phát hiện, ngăn chặn các loại dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra Trạm Y tế các xã trong việc chấp hành giờ làm việc; thực hiện tốt chương trình MTQG về y tế; xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

11. Giao Phòng Lao động - TB&XH: Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo, phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch; chủ trì, tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách, chi trả không đúng đối tượng hoặc bỏ sót đối tượng thuộc địa bàn quản lý. Đảm bảo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

12. Giao Phòng Nội vụ: Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn theo quy định, đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện tốt công tác tham mưu về đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý.

13. Giao Thanh tra huyện: Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm; Tiếp tục tham mưu thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận thanh tra – đặc biệt là công tác xử lý các sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra (hành chính, kinh tế...).

14. Giao Phòng Tư pháp: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; Hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (bao gồm: Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân) thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020.

15. Giao UBND các xã, thị trấn:

- Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; phân tích, chỉ ra nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2020. Quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thu ngân sách theo tháng, quý đảm bảo thu đạt và vượt dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị định 161/NĐ-CP, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và giải ngân đúng thời gian quy định; khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia như: CT 135, 30a, XD NTM...

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND huyện để có hướng xử lý kịp thời.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Sỹ Tài - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND&UBND thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện; (b/c)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; (t/h)
- Chi cục Thuế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Thị Hương